



ประกาศ คณะวิเทศศึกษา

เรื่อง ข้อกำหนดการฝึกงานและสหกิจศึกษา คณะวิเทศศึกษา

เพื่อให้การฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษาทุกสาขาวิชา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศข้อกำหนดการฝึกงานและสหกิจศึกษา คณะวิเทศศึกษา ดังนี้

	ฝึกงาน	สหกิจศึกษา
คุณสมบัติในการสมัครฝึกงานและสหกิจศึกษา	ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษาในภาคการศึกษาที่สมัครฝึกงาน และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ฝึกงาน	ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่สมัครสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ฝึกที่สหกิจศึกษา
	ไม่มีรายวิชาอื่นที่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกงาน	ไม่มีรายวิชาอื่นที่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนสหกิจศึกษา
	สอบผ่านวิชาซีพีเลือกของหลักสูตรมาแล้ว จำนวน 6 หน่วยกิต สำหรับสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน และ 12 หน่วยกิต สำหรับสาขาวิชานานาชาติศึกษา ในภาคการศึกษาที่สมัครฝึกงาน และสอบผ่านวิชาซีพีเลือกของสาขา จำนวน 12 หน่วยกิต	สอบผ่านวิชาซีพีเลือกที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก/สาขาที่นักศึกษาเลือกเรียนมาแล้ว จำนวน 6 หน่วยกิต สำหรับสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน และ 12 หน่วยกิต สำหรับสาขาวิชานานาชาติศึกษา ในภาคการศึกษาที่สมัครฝึกงานและ

	ฝึกงาน	สหกิจศึกษา
	สำหรับสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน และ 18 หน่วยกิต สำหรับสาขาวิชานานาชาติศึกษา ในภาคการศึกษาที่ฝึกงาน หรือ ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการฝึกงาน	สอบผ่านวิชาซีพีเลือกที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก/สาขาที่นักศึกษาเลือกเรียนมาแล้ว จำนวน 9 หน่วยกิต สำหรับสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน และ 15 หน่วยกิต สำหรับสาขาวิชานานาชาติศึกษาในภาคการศึกษาที่สมัครฝึกงาน หรือ ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร
	ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน	ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับคะแนนที่กำหนดในการสมัครฝึกงานและสหกิจศึกษา	สอบผ่านรายวิชาของหลักสูตร	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 และ/หรือผ่านการเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร
ระยะเวลา	300-400 ชั่วโมง ตามที่คณะกำหนด	อย่างน้อย 17 สัปดาห์ ตามที่คณะกำหนด
แผนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา	ปี 3 เทอม 1 สมัครฝึกงาน ปี 3 เทอม 2 ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมฝึกงาน (15 ชั่วโมง) และวิชาซีพีเลือก 3 หน่วยกิต ปี 4 เทอม 1 ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน (3 หน่วยกิต)	ปี 3 เทอม 1 สมัครสหกิจศึกษา ปี 3 เทอม 2 ลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (30 ชั่วโมง) ปี 4 เทอม 1 ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต)
การประเมินผล	ประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วม	ประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังฝึกสหกิจศึกษา โดย

	ฝึกงาน	สหกิจศึกษา
	กิจกรรมเตรียมฝึกงานทุกกิจกรรม	นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมสหกิจศึกษาไม่ต่ำกว่า 80% และมีผลระดับคะแนนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไม่ต่ำกว่า C
การรายงานผล	1. จัดทำรายงานผลการฝึกงาน 2. นำเสนอผลการฝึกงานตามที่คณะกำหนด	1. จัดทำรายงานผลการฝึกสหกิจศึกษา 2. นำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา 3. จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์กับสถานฝึกงาน 1 ชิ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากสถานประกอบการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

nsd.

(รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม)
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทศศึกษา